

BÁO CÁO
**Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản
và xử lý môi trường trên địa bàn**

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BPC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện Nam Đông về việc giám sát việc quản lý môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản và xử lý môi trường trên địa bàn. UBND xã Thượng Lộ xin báo cáo như sau:

I. Tình hình chung

Xã Thượng Lộ có sông Tả Trạch chạy dọc từ thôn Cha Măng đến hết địa bàn thôn Dối. Địa bàn xã có 02 bãi khoáng sản cát sỏi tại A Zông và Pa Xây, tổng diện tích khoảng 05ha.

II. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản

1. Triển khai và thực hiện Luật khoáng sản năm 2010

UBND xã tổ chức lồng ghép triển khai những nội dung cơ bản về Luật khoáng sản năm 2010 tại các cuộc họp ở xã, thôn.

Sau khi triển khai, quán triệt Luật khoáng sản nhân thức của cán bộ, đảng viên và nhân được nâng lên rõ rệt, từ đó người dân đã có trách nhiệm hơn trong việc phối hợp bảo vệ, quản lý các bãi khoáng sản.

2. Công tác phối hợp tổ chức kiểm tra trong tài nguyên khoáng sản

Trong những năm vừa qua, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các công chức Công an, Xã đội, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường và tình hình khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp tại bãi A Zông nhằm nhắc nhở các đơn vị khai thác đúng phạm vi đã cấp phép, không lấn vào đất màu của người dân cũng như khai thác vượt mốc giới cho phép, giải quyết tại thực địa những vướng mắc trong quá trình khai thác, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, đo đạc diện tích, khoanh vùng khai thác khoáng sản cát sỏi cho doanh nghiệp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn khoáng sản.

Từ năm 2014 - 2016, bãi khoáng sản cát sỏi A Zông do UBND tỉnh, huyện trực tiếp quản lý và cấp phép cho các doanh nghiệp Liên Bằng, Phú Sơn, Tiến Nam khai thác sử dụng. Trong quá trình khai thác các doanh nghiệp cơ bản chấp hành đúng theo bản vẽ, mốc ranh giới đã xác định và khối lượng, thời gian khai thác. Tuy nhiên, một số đơn vị khai thác chưa chấp hành nghiêm túc theo phạm vi đã cấp phép, khai thác lấn vào đất màu của người dân gây sạt lở đất hàng năm.

Ngày 17/8/2016 UBND huyện Nam Đông tiếp tục cấp phép cho đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Phú Sơn, Tiến Nam, Thành Đức theo các Quyết định số 1136, 1137, 1138 của UBND huyện Nam Đông về việc giao các doanh nghiệp xây

dựng thực hiện Phương án khơi thông dòng chảy xã Thượng Lộ tiến hành khơi thông dòng chảy tại bãi A Zông. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Thượng Lộ tiến hành đo đạc, lập bản vẽ khoanh vùng khơi thông dòng chảy, khai thác từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. Tổng khối lượng kháng sản khai thác là 120.000m³.

Qua kiểm tra việc khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp, đa số các đơn vị không thực hiện đúng việc khơi thông dòng chảy mà chủ yếu khai thác cát sỏi để sử dụng, thậm chí khai thác lấn sang phần bãi do UBND xã quản lý.

Ngày 20/6/2017 UBND huyện Nam Đông tiếp tục phê duyệt phương án khơi thông dòng chảy khu vực bãi đầm Pa Xây xã Thượng Lộ, Thời gian thực hiện 12 tháng, từ ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Trong quá trình khai thác các doanh nghiệp không báo cáo cho UBND xã nên rất khó trong việc phối hợp kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khai thác cát sỏi.

3. Việc thu nộp phí sử dụng tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

UBND xã Thượng Lộ không tổ chức thu lệ phí khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, có thể Phòng Tài chính, Chi cục thuế huyện Nam Đông trực tiếp thu lệ phí từ các doanh nghiệp.

III. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất

1. Những khó khăn, vướng mắc

Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan cấp huyện với UBND xã về kiểm tra, xử lý việc các đơn vị khai thác khoáng sản trái phép, khơi thông dòng chảy chưa được thường xuyên nên việc lấn chiếm khai thác quá mức giới, lấn vào đất màu của người dân và khai thác quá thời hạn quy định, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trong quá trình khơi thông dòng chảy theo chủ trương của huyện, các đơn vị không những không khơi thông dòng chảy mà khai thác xong để lại hiện trường ngổn ngang các đồng đá không tiến hành san lấp để lại những hố sâu gây nguy hiểm cho người và gia súc khi đi qua.

2. Kiến nghị, đề xuất

UBND xã còn khó khăn về nguồn thu ngân sách tại địa bàn. Vì vậy xin đề nghị Ban Pháp chế HĐND huyện đề xuất với UBND huyện xem xét tạo điều kiện cho phép UBND xã trực tiếp thu phí sử dụng tài nguyên, phí môi trường khi doanh nghiệp khai thác tại bãi khoáng sản Zông và Pa Xây.

Trên đây báo cáo công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và xử lý môi trường trên địa bàn trong thời gian vừa qua./.

Nơi nhận:

- Ban pháp chế huyện;
- TT. HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Chính

